

แผนระดับที่ ๓ : การแก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณี ภายใต้แผนย่อยที่ ๒ : แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
 โดยคณะที่ ๒ : คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

แผนระดับที่ ๑ (๒)	เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ หน่วยรับผิดชอบ กอ.รมน. ศรชล. และ กท. ●				
แผนระดับที่ ๒ (๖)	เป้าหมายย่อยของแผนย่อย : ๑. ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหาเสถียรภาพ ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน หน่วยรับผิดชอบ : สมช. ●				
	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๑) ติดตาม แจ้งเตือน และประเมินสถานการณ์ภัยคุกคามความมั่นคงในภาพรวม และเฉพาะเป็นรายกรณีที่อาจขยายผลกระทบในวงกว้างต่อไปได้	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๒) บูรณาการแนวทาง แผนงาน ในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ โดยอาศัยทรัพยากรแบบบูรณาการ	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๓) อำนวยการ กำกับ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง จนปัญหากลับสู่สภาพปกติ	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๔) ทำการติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติและแนวทางการพัฒนาต่อไปอย่างบูรณาการ ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน	
แผนระดับที่ ๓ : แผนปฏิบัติการด้าน....	แผน : แผนแก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณี หน่วยรับผิดชอบ : สมช. ● ตัวชี้วัด : ตามแผนแก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณี				
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ	ปี๒๒	โครงการตามแผนแก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณีหรือแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	โครงการตามแผนแก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณีหรือแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	โครงการตามแผนแก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณีหรือแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	โครงการตามแผนแก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณีหรือแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ปี๒๓
	ปี๒๔
	ปี๒๕

การแบ่งมอบ : ● แบ่งมอบตามแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง ● แบ่งมอบตามนโยบายและแผนระดับชาติฯ ● แบ่งมอบตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
 ● แบ่งมอบเพิ่มเติมโดยมติคณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง และนโยบายและแผนระดับชาติฯ

หมายเหตุ : การระบุชื่อโครงการให้ระบุ (หน่วยงานเจ้าภาพระดับกรม หรือกระทรวง) และส่งกลับมายัง สมช. ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ก.พ. ๖๓ ทาง email : nscpopl@hotmail.com